

Số: 03 /KH - LĐLĐ

Ba Đình, ngày 07 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2021

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kỷ niệm 60 năm thành lập quận và 60 năm thành lập Đảng bộ quận Ba Đình (1961 – 2021).

Thực hiện kế hoạch số 63/KH-LĐLĐ ngày 31/12/2020 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Ba Đình ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ trên địa bàn quận Ba Đình, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ trên tất cả các lĩnh vực, khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD), ổn định việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2021; thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn.

2. Phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ trên địa bàn quận Ba Đình phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của của tổ chức Công đoàn.

3. Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị, SXKD của từng đơn vị, doanh nghiệp...; Gắn phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ với việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chú trọng các phong trào thi đua khối doanh nghiệp.

4. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất. Phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn để tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng.

